

TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI CÓ QUYỀN CHÔN CẤT

Để giữ ngôi mộ trong tình trạng gọn gàng và ngăn nắp

Người thân có thể lựa chọn tự chăm sóc ngôi mộ hoặc mua dịch vụ này từ bộ phận quản lý nghĩa trang. Ngoài ra còn có các hợp đồng để chăm sóc duy tu đất và bố trí tại khu vực ngôi mộ các loài hoa mùa xuân, hoa mùa hè và các món đồ trang trí vào mùa đông. Hiện tại có hợp đồng 1 năm và hợp đồng cho khoảng thời gian dài hơn. Quý vị có thể thảo luận về các lựa chọn này với văn phòng quản lý nghĩa trang. Tại địa chỉ svenskakyrkan.se/linkoping/gravskotsel quý vị có thể tìm được bảng giá cập nhật cho việc duy tu bảo trì phần mộ và cây cối xung quanh.

Nếu quý vị lựa chọn tự mình duy tu bảo dưỡng mộ phần, quý vị nên nhớ rằng khu vực phần mộ thường đòi hỏi phải quan tâm chú ý thường xuyên. Toàn bộ chiều rộng của khu vực trồng cây, không chỉ là diện tích phía trước đá mộ phần đều phải dọn sạch cỏ dại nhiều lần trong mùa, và cần phải cắt cỏ xung quanh các mép cạnh mộ phần.

Thăm viếng mộ phần

Để thuận tiện cho mọi người, quan trọng là phải tuân thủ các quy định liên quan đến các loại đồ trang trí được phép dùng. Chúng tôi sẽ nhắc quý vị chỉ dùng đèn lồng và đồ trang trí dành cho sử dụng ngoài trời trên các ngôi mộ. Tránh sử dụng đèn dùng một lần và bình thủy tinh, các vật dụng bằng đất nung, v.v. Mặt khác, các thứ này có nguy cơ bị hư hỏng trong mùa hè hoặc nứt vỡ vào những thời điểm lạnh hơn trong năm, tạo ra các mảnh vỡ và vụn, có thể gây rủi ro thương tích cho nhân viên nghĩa trang, điều này rất không thích hợp xét từ góc độ môi trường làm việc.

Tất cả các loại cây cối từ nghĩa trang mà có thể phân hủy sẽ được xử lý bởi đội ngũ duy tu bảo trì sân bãi của chúng tôi và được dùng để tạo lớp đất mặt. Do đó, điều quan trọng là phải dùng các vật liệu có thể phân hủy tự nhiên cho việc trang trí.

Chiếu sáng phần mộ tự nhiên sẽ tốt hơn cho môi trường của chúng ta. Nếu sử dụng đèn pin, cần phải thả bỏ chúng trong thùng tái chế màu đỏ có thể được tìm thấy gần một số cột nước. Ngoài ra cũng cần nhớ rằng sáp nến có thể để lại các vết bẩn khó coi trên bia mộ.

Tại địa chỉ svenskakyrkan.se/arbetsgivare/begravningsverksamhet quý vị có thể tìm thấy tài liệu giới thiệu về tang lễ của tổ chức Nhà thờ Thụy Điển bằng tiếng Anh, tiếng Phần Lan và tiếng Ả-rập.